



Newsletter จดหมายข่าว

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

Vol.5 No.2 August 2015 <http://www.suphancity.go.th>



bike
for
MOI
บ้านเพื่อแม่

ความกตัญญูต่อแม่ เป็นมงคลของชีวิต

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน
สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

แจ้งเรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน เสนอแนะการดำเนินงานได้ที่ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

<http://www.suphancity.go.th> โทร 0-355-11021 fax 0-355-213-71 เหตุเพลิงไหม้ แจ้ง 199



คุยกับนายกเอกพันธ์ "คุณเค็คนแต่ักับข๑๖เรา"



กองบรรณาธิการ คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

นายเอกพันธ์ นายวิศิษฐ์ นายรณรงค์ นายไพรัช	อินทร์ใจเอื้อ ศรีสุพรรณ โอภาส ทองเชื้อ	นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
--	---	---

บรรณาธิการ

นายมนัสพงศ์ นายสมนึก นายสมทรง นางจารุวัฒน์	พรหมพิสิษฐพงศ์ ทองสุข ถาวรพานิช พุลสวัสดิ์	ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
---	---	---

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

นายอภิชัย นายขจรศักดิ์ นายสุพจน์ นางสุภัตรา ว่าที่ ร.ต.รุ่ง นายเกรียงศักดิ์ นางปิยะภรณ์	เจนธีรวงศ์ จงสุกใส กองแก้ว จิงสง่าสม เมฆสุทัศน์ ข้าทับ ดวงมณี	หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองคลัง ผอ.กองการศึกษา ผอ.กองสาธารณสุขฯ ผอ.กองช่าง ผอ.กองวิชาการฯ รท.ผอ.กองสวัสดิการสังคม
---	---	---

จัดทำโดย

งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและแผนงาน

Tel 0-3551-1021 ต่อ 136 fax 0 - 3552-1371
<http://www.suphancity.go.th>

สวัสดีครับ..พ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ที่เคารพรักทุกท่าน ฉับนั้นเป็นฉับปีที่ ๒ ปีที่ ๕
กระผมและคณะผู้บริหารได้เน้นให้เทศบาลฯ ของเรามีการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วม (Participation Management) กับทุกส่วนโดยมีการประชุม
ปรึกษาหารือกัน ช่วยกันทำงานและตัดสินใจร่วมกัน ทำงานให้เป็น Teamwork
และร่วมกันบริหารงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับทางราชการและทำงานด้วย
ความซื่อสัตย์ (Honesty) โปร่งใส (Transparency) บริสุทธิ์ (Pure)
ยุติธรรม(Fairly) สามารถตรวจสอบได้ (Checking)
ในการบริหารงานนั้นผมได้เน้นย้ำให้ทุกคนมีความสามัคคี (Harmonious)
ปรองดองร่วมแรงร่วมใจกันนำความรู้ความสามารถ มาช่วยกันพัฒนาและปฏิบัติ
งานในหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม ต่อชาติบ้านเมืองของเราและสิ่งสำคัญ
ที่สุดโครงการต่างๆ ที่เราได้วางแผนไว้จะต้องเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน
อย่างแท้จริง

ภาวะเศรษฐกิจ (Economic) ในปัจจุบันค่อนข้างจะมีปัญหา กระผมจึงขอ
ฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่าน เราต้องเข้มแข็งและพร้อมที่จะ
ก้าวผ่านเศรษฐกิจในครั้งนี้อย่างราบรื่น และมีความสุขขอให้ทุกคน
มีความสามัคคีร่วมกันจะทำให้มีพลังในการต่อสู้และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
มีสติ

ทำนั้กระผมขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกหน่วยงานทั้งส่วนราชการ
เอกชน และคณะกรรมการชุมชน ตลอดจนประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
ให้กำลังใจ ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยดีตลอดมา

ด้วยรัก ห่วงใย ใส่ใจ ดูแล
นายกเอกพันธ์ อินทร์ใจเอื้อ
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี

แจ้งเรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน เสนอแนะการดำเนินงานได้ที่ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

<http://www.suphancity.go.th> โทร 0-355-110-21 fax 0-355-213-71 **เหตุเพลิงไหม้ แจ้ง 199**

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในรัชกาลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ๘๓ พรรษา



เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดย นายเอกพันธ์ อินทริใจเอื้อ นายกเทศมนตรี จัดกิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดภาวะโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติ ๘๓ พรรษา มหาราชินี เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค. ๕๘ ณ โครงการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลฯ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติอย่างคึกคัก

รับการตรวจประเมินภาคสนามของ ป.ป.ช.



เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 เข้ารับการตรวจประเมิน
 ภาคสนามของสำนักงาน
 ป้องกันและปราบปราม
 การทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)
 เมื่อวันที่ ๓ ส.ค.๕๘ โดยมี
 นายเอกพันธ์ อินทริใจเอื้อ
 นายกเทศมนตรี พร้อม
 คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล
 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ
 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
 การตรวจประเมิน

ถวายราชสักการะ เนื่องในวันฉัตรมงคล

นายเอกพันธ์ อินทริใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี นำคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันฉัตรมงคล วันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี



เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยกองสวัสดิการสังคมจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามนโยบายของรัฐบาล "อบรมฟรี มีความรู้ สู่ออาชีพ" หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้ของแม่ "ดอกมะลิ" เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค. ๕๘ *เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงาน ประชาชน ร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง



เทศบาลสัญจร พบปะประชาชน



เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ณ ชุมชนวัดประตูลสาร เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๘ โดยมีนายเอกพันธ์ อินทริใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง โดยมีการให้บริการตัดผมฟรี บริการแจกพันธุ์กล้าไม้ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และตรวจสุขภาพฟรี โดยเทศบาลได้จัดโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำเพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด



อชบัตริกรรมควบคุมมลพิษ ตรวจเยี่ยมและดูงาน การบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการน้ำเสียของชุมชน



นายเอกพันธ์ อินทริใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อชบัตริกรรมควบคุมมลพิษและคณะในการมาตรวจเยี่ยมและดูงานการบูรณาการการมีส่วนร่วม เพื่อจัดการน้ำเสียของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น

พิธีลงเสาเอกมอบบ้านให้ผู้ยากไร้



เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยนายเอกพันธ์ อินทริใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการชุมชน ได้ร่วมพิธีตั้งเสาเอกปลูกบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสด้านที่อยู่อาศัยบริเวณชุมชนวัดไทรย์ ตามโครงการบ้านสวย เมืองสุข เทิดไท้องค์ราชัน

พิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร



นายเอกพันธ์ อินทริใจเอื้อ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและจัดอบรมตามโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับเพชร เมื่อวันที่ ๗ พ.ค.๕๘ โดยมีความมุ่งหวังที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน คือ เด็กนักเรียนได้รับการดูแลสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมที่ดีตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนด โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ถวายเทียนพรรษาให้กับวัดต่างๆ ในเขตเทศบาล



เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยนายเอกพันธ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาให้กับ วัดต่างๆ ในเขตเทศบาล จำนวน ๑๑ วัด เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีให้คงอยู่สืบไป

โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากรในองค์กร



เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากร ภายในองค์กรเทศบาลฯ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะให้กับสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ ๔ ก.ค. ๕๘

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน



โรงเรียนสวนทองึง นำนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนจากโรงเรียนในรัฐแทสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย เข้าเยี่ยมชมการวาง นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น

คุยกับประธานชุมชน...บริการของท่านผลการปฏิบัติงาน



มีความภูมิใจมากที่ได้มีโอกาส
ร่วมงานกับเทศบาลค่ะ แต่ละหน่วยงาน
มีความเอาใจใส่ดูแลปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง
แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดีค่ะ
รู้สึกชื่นชมและศรัทธาต่อผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์
กว้างไกลให้ความสำคัญบริหารงานด้านการ
ศึกษา สิ่งแวดล้อม ดูแลทั้งด้านเศรษฐกิจและ
สังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชุมชนโดยเฉพาะ
ด้านการศึกษาเห็นได้จากนักเรียนของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลได้รับรางวัลมากมายและยังติด
นักกีฬาทีมชาติอีกด้วยค่ะ อยากให้ขยายสำนัก
งานเทศบาลให้ใหญ่กว่าเดิมเพื่อความสะดวก
ในการทำงานและการติดต่อราชการค่ะ

คุณสุรพร สารสุวรรณ
ประธานชุมชนวัดไทยย์



มีความยินดีมากที่ได้ร่วมงานกับ
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีค่ะ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่เป็นกันเองทำให้รู้สึกอบอุ่น
ทุกครั้งที่มาติดต่อราชการ คณะผู้บริหาร
นายกเทศมนตรีเราดีมาก เรามิมีหน้าที่
มีบุคลากรตรงงานทำให้เป็นที่รักของ
ชาวสุพรรณบุรีทุกคน

คุณวราณี คงสงค์
ประธานชุมชนวัดสุวรรณภูมิ



ตลอดระยะเวลาที่ร่วมงานกับ
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ผู้บริหารและ
ทีมงานตลอดจนเจ้าหน้าที่ พนักงาน
ได้ทำงานร่วมกับชุมชนเป็นอย่างดี
พูดคุยกันฉันทันที ถ้าชุมชนมีปัญหา
อุปสรรคอย่างไรท่านนายกจะรับฟังปัญหา
ทุกปัญหาโดยจะเน้นให้ประชาชนในชุมชน
มีส่วนร่วม ช่วยกันแก้ไขเพื่อให้งานสำเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี ท่านนายกมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
สามารถเข้าพบท่านได้ตลอดเวลา ทำให้มั่นใจ
ได้ว่าท่านและทีมงานเป็นที่พึ่งของคนใน
ชุมชนได้ค่ะ

คุณรุณี ไทยเจียม
ประธานชุมชนวัดโพธิ์กลาง



เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ๑๖ ชุมชน
และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลร่วมลงนามความร่วมมือโครงการบริหารจัดการ
ขยะอันตรายในเขตเทศบาลฯ เมื่อวันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๕๘ เพื่อสร้างกระบวนการ
การมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ และสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบในการ
แยกขยะอันตรายออกจากขยะมูลฝอยทั่วไปและกำจัดอย่างถูกวิธี

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

อร่อยพามาเด้า

ลองดู! ผักพื้นบ้านต้านมะเร็ง
ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุพรรณฯ

- เห็ด** - ฟื้นฟูภูมิต้านทานของร่างกาย "มะเร็ง"
- กระเทียม** - ยับยั้งการเติบโตของ มะเร็งในกระเพาะอาหาร
- กะหล่ำ** - ช่วยต้านมะเร็งต่อเยื่อเมือกในลำไส้ใหญ่
- ถั่ว** - ลดการเกิดมะเร็งที่ต่อมลูกหมาก
- มะเดื่อหวาน** - บำบัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งต่อมลูกหมาก
- ขิง** - ช่วยป้องกันมะเร็ง
- ขมิ้นชัน** - ป้องกันมะเร็งลำไส้, ลำไส้ใหญ่
- พริก** - ลดการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร
- มะละกอ** - ยับยั้งการเกิดมะเร็งปากมดลูก

ประมวลภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม มหาราชินี



bike for MOM ขึ้นเพื่อแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘



เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ bike for MOM ขึ้นเพื่อแม่ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ถนนหมื่นหาญ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
ที่ สท.๕๒๐๐๗/พิเศษ

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ในอนุญาตที่ ๖๔/๑๕๒๗
ปท.สุพรรณบุรี

เรียน ท่านเจ้าบ้านในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ทุกท่าน

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

แจ้งเรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน เสนอแนะการดำเนินงานได้ที่ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

<http://www.suphancity.go.th> โทร 0-355-11021 fax 0-355-213-71 **เหตุเพลิงไหม้ แจ้ง 199**